

สรุปข่าวประจำวัน 8-14 เมษายน 2563

### ไทยล้มเหลวล้มเวียดนามจำกัดส่งออกข้าว

เวียดนามขาดทุนยับ ตัดราคาขายแข่ง ต้นราคาในประเทศขยับพุ่ง รัฐบาลต้องเหยียบเบรกจำกัดส่งออก 4 แสนตัน/เดือน ผวาในประเทศเดือดร้อนกินข้าวแพง ขณะที่ไทยเริ่มมีสัญญาณบวกออร์เดอร์ทยอยเข้ามาแล้วมีข้าวแจ้งมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า ทางรัฐบาลประเทศเวียดนามได้อนุมัติทดลองส่งออกไม่เกิน 4 แสนตันต่อเดือนนั้น

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เชื่อว่าความต้องการข้าวคงมาที่ประเทศไทย จะเป็นผลดีทางด้านราคา จะส่งผลทำให้ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในประเทศดีขึ้น เป็นผลมาจากไวรัสโรคระบาดโควิด-19 แต่ความจริงข้าวทั่วโลกมีเพียงพอ เพราะผลผลิตของจีนและอินเดียก็ดี เพียงแต่ว่าช่วงนี้อินเดียส่งออกไม่ได้เพราะติดล็อกดาวน์ทั่วประเทศ (25 มีนาคม)มีผลบังคับเป็นเวลา 30 วัน ทำให้ขนส่งต่างๆ ช้าลง และแรงงานไม่มี เพราะกลับบ้าน

กรณีนี้คล้ายกับเมืองไทยหลังรัฐบาลว่าจะล็อกดาวน์ทำให้มีคนเดินทางกลับบ้าน ซึ่งคนอินเดียเดินทางห้ำกลับบ้าน เพราะฐานะยากจนมาก และแรงงานมีมากกว่าล้านล้านคน แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วข้อดีในการล็อกดาวน์ของไทยทำได้ดีกว่าก็คือ ค่อยๆทำ

“แต่ตอนนี้ก็เองบ้านเราก็มีปัญหาท่าเรือใหญ่บริเวณเกาะสีชัง มีปัญหาแรงงานต่างด้าวไม่พอ จะกลับมาก็กลับไม่ได้ทำให้ขนส่งไม่ใช่เฉพาะสินค้าข้าว ยังมีมันสำปะหลัง และน้ำตาลทราย ก็ตกอยู่ในชะตาเดียวกันก็คือ มีปัญหาเดียวกันหมด”

ประกอบกับมีเคอร์ฟิวส์การขนส่งในประเทศก็มีปัญหาที่ช้าลง ถึงจะบอกว่ามีการผ่อนปรนได้ แต่ว่าผู้ว่าฯ จังหวัดก็มีอำนาจที่จะออกกฎกติกาที่ไม่เหมือนกันทุกจังหวัด เพราะฉะนั้นการขนส่งก็มีปัญหาทำให้การส่งออกช้าลงตามไปด้วย นี่คือปัญหาที่เห็นในปัจจุบันนี้

นายเจริญ กล่าววว่า ส่วนประเทศเวียดนาม 2-3 เดือนแรก ส่งออกจำนวนมาก เพราะข้าวไทยราคาสูงกว่า คู่ค้าก็หันหันไปซื้อแทน ปรากฏว่าเมื่อขายมากมากเกินไปก็มีผลเสีย เพราะทำให้ราคาข้าวในประเทศเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นทันที จึงผลทำให้ผู้ส่งออกเวียดนามขาดทุนป่นปี้มหาศาล แย่งซื้อข้าวขาย

ยกตัวอย่าง กรณีข้าวขาวชนิด 5% ตั้งราคาขาย 340-350 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เมื่อส่งออกไปจำนวนมากก็ส่งผลทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น เมื่อส่งมอบข้าวจริงราคาข้าวขยับขึ้นไป 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็นต้น นี่เป็นปัญหาที่สำคัญที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งไม่สามารถที่จะรักษาสัญญาในการส่งมอบข้าวได้ จึงเป็นที่มาของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาดูแลและกำกับในการซื้อขายข้าวเปลือกส่งออกใหม่

“ปัจจุบันเวียดนามกวาดเกลี้ยงเลยขายข้าวไปที่ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เพราะเนื่องจากไทยเป็นข้าวชนิดแข็ง ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับไทยเจอปัญหาภัยแล้ง ปกติข้าวขาวจะเกี่ยวเดือนมีนาคม-เมษายน ข้าวควรจะมามาก แต่ไม่ได้มาก และจากที่ชาวนาหันไปปลูกข้าวหอมพวง และข้าวปทุมธานีมากขึ้น เพราะมีผลผลิตต่อไร่สูง และเกี่ยวเร็ว ได้ราคาเพราะในประเทศมีความต้องการมาก เพราะนี้ม ส่งผลทำให้ข้าวขาวมีปริมาณการปลูกลด

น้อยลง ราคาข้าวก็ขยับเพิ่ม จึงทำให้ไทยขายแพงกว่าเวียดนาม จากเดิม 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ยิ่งมาช่วงหลัง ราคาขยับขึ้นทั้งทางกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน"

ส่งผลทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลงกว่า 40% ปริมาณรวม 2 เดือนส่งออกกว่า 9 แสนตัน จากปกติส่งออก 2 เดือนนี้อยู่กว่า 1.6 ล้านตัน แต่ตอนนี้ไทยเริ่มมีสัญญาณส่งออกมากขึ้นเนื่องจากประเทศอื่นๆ เริ่มมีปัญหา แต่ปริมาณก็ยังไม่ใช่ว่าจะมากเกินไป เมื่อดูตารางส่งออก 3 เดือน เปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ยังน้อยกว่าอีก

สำหรับภาวะราคาข้าวส่งออกของไทยในช่วงนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งประมาณ 130-210 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศตั้งตัวจากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลง

ประกอบกับตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 สมาคมฯ ประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 564 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 428-432, 350-354 และ 383-387 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ  
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## สนั่นโลกข้าวไทยเจอชกดาบส่งออก

โดนแล้วเขย่าวงการโบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่เปี้ยวจ่ายค่าข้าวไทย อ่างบริษัทขาดทุนหนัก ด้านนายกส่งออกฯ เผยเป็นธรรมดา 1-2 ปีต้องเจอแบบนี้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า มีข่าวไม่ค่อยดีกับวงการข้าวไทย ล่าสุดบริษัทที่คนในวงการข้าวรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของ “ฟินิกส์” เป็นโบรกเกอร์ลำดับที่ 3 ของโลก ค่าขายหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็มีข้าว มีการเปี้ยวจ่ายค่าข้าวประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 300 ล้านบาท

“ความจริงมีข่าวมาตั้งแต่ 1-2 เดือนที่แล้ว แต่ยังไม่ชัด เพิ่งมาชัดเจนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วว่าบริษัทนี้เริ่มคุยกับธนาคารเข้าใจว่ามีผู้ส่งออกหลายรายที่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงิน มองว่าบริษัทนี้น่าจะไปขาดทุนสินค้าชนิดอื่น เพราะทำคอมโมดิตีหลายตัวไม่ใช่เทรดข้าวเพียงตัวเดียว และส่วนโบรกเกอร์รายที่ 2 ขยายการชำระหนี้ 150-160 วันแล้ว ปกติจ่ายเงินไม่ลากยาวถึงขนาดนี้ จากสถานการณ์แบบนี้ก็เหมือนมาซ้ำเติมที่กำลังย่ำแย่อยู่ในช่วงไวรัสระบาดไปทั่วโลก”

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ผมเคยบอกไปว่าก่อนหน้านี้ผู้ส่งออกไทยขายข้าวเสี่ยงมาก ไม่มีการวางค้ำประกัน ไม่มีการวางแอลซี เพราะเราไม่มีอะไรจะแข่งกับคู่แข่งแล้ว เพราะราคาก็สูงกว่า พันธุ์ข้าวก็ไม่ใช่เป็นที่ตลาดต้องการ มีทางเดียวที่จะคุยได้ก็คือเอาข้าวไปขายก่อน เมื่อขายได้แล้ว ค่อยนำเงินมาจ่าย นี่คือความเสี่ยง

“ผมถึงได้บอกว่าการที่จะทำให้ระบบค่าข้าวไทยดีขึ้นไม่ใช่ดูราคาเฉพาะข้าวเปลือกต้องดูทั้งระบบทำอย่างไรให้การค้าอยู่ในระบบที่ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมาคุยกัน ในกรณีอย่างนี้ 1-2 ปี จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังมีผู้กล้าหาญรายใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อส่งออกข้าวได้อย่าง “เสรี” เมื่อเสรีเกินไปก็ไม่ดีเพราะการค้าขายไม่มีการควบคุม ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ต่างคนต่างทำใครกล้าเสี่ยงกว่า แล้วถ้าถูกจังหวะก็ไม่เสียหาย แต่ถ้าไม่ถูกจังหวะเสียหายอย่างที่เป็นข่าวนี้แหละ”

ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมามีไทยส่งออกข้าวได้ 7.58 ล้านตัน ต่ำสุดรอบ 6 ปี ปัจจัยหลักจากเงินบาทแข็งค่ามาก ราคาข้าวไทยสูงโด่ง เสียเปรียบการแข่งขัน

ขณะที่ในปี 2563 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งเป้าส่งออกที่ 7.5 ล้านตัน มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มจากภัยแล้งคาดทำให้ผลผลิตข้าวไทยลดลง และมีคู่แข่งในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยตัวเลขส่งออกเดือนมกราคม 2563 ทำได้แค่ 547,160 ตัน ตีลบถึง 42.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ล่าสุดวิกฤติไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย วิเคราะห์ว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2563 อาจยังต้องเผชิญปัจจัยลบที่รุนแรงรอบด้านปัจจัยเดิมที่ยังมีอยู่ให้เห็นต่อเนื่องจากปีก่อน ทั้งในเรื่องของการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรง ปัญหาเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาท ภาวะภัยแล้ง เงินที่เปลี่ยนสถานะจากผู้นำเข้าเป็นผู้ส่งออก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 น่าจะทำให้การส่งออกข้าวไทยในปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ราว 6.2-6.6 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 12.9-18.1 (YoY) นับเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี

โดยตลาดข้าวขาวของไทย (ข้าวพื้นแข็ง) เป็นตลาดที่มีปัญหามากที่สุด ท่ามกลางตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้ส่วนแบ่งตลาดลดลง ซึ่งหากไทยยังคงเน้นการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งเช่นนี้ต่อไป ก็อาจทำให้อาณาเขตการส่งออกข้าวไทยต้องย่อแคบ

ดังนั้น ไทยจึงต้องหาทางออกด้วยการใช้ข้าวขาวพื้นนิ่ม ชูขึ้นมาเป็น Fighting Product เพื่อเข้ามาทำตลาดใหม่ๆ ในระดับกลางที่ผู้บริโภคมักมีกำลังซื้อ เป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเน้นคุณภาพข้าวที่ดีขึ้นกว่าข้าวพื้นแข็ง และยังเป็นการยกระดับข้าวไทยไปสู่ตลาดข้าวคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ทั้งชาวนาและผู้ส่งออก

ทั้งนี้ หากไทยสามารถส่งเสริมการปลูกข้าวขาวพื้นนิ่มในปี 2563 ได้ที่ราว 0.8 ล้านไร่ ด้วยการมีนโยบายของภาครัฐสนับสนุนแก่ชาวนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนทำให้มีการเติบโตทั้งในด้านพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถมีผลผลิตข้าวขาวพื้นนิ่มเพื่อส่งออกที่ราว 7 ล้านตันได้ในปี 2570 หรืออีกราว 7 ปีข้างหน้า และเป็นระดับที่ทำให้ไทยสามารถทวงส่วนแบ่งตลาดของข้าวขาวและข้าวหอมมะลิที่หายไปร้อยละ 5.2 คืนกลับมาได้ โดยจะทำให้ไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าวในโลกได้มากกว่าร้อยละ 24.5 เนื่องจากปริมาณส่งออกข้าวขาวพื้นนิ่มที่เพิ่มขึ้นจะสามารถชดเชยปริมาณส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิที่ลดลงได้

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

### **ข้าวถูกปรับขึ้นราคา 20% มากสุดรอบ 10 ปี**

ราคาข้าวเปลือก-ข้าวสารพุ่ง ข้าวถูกรั้งไม่อยู่ แห่งปรับราคาขึ้น 20% สูงสุดรอบเกือบ 10 ปี

นายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากราคาข้าวเปลือกที่ขยับสูงชันมากในเวลานี้ (ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 9,000-10,900 บาท ขึ้นกับคุณภาพและความชื้นสูงสุดในรอบ 7 ปี) ส่งผลถึงต้นทุนข้าวสารที่ใช้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงปรับตัวสูงชัน และมีผลให้ราคาข้าวสารบรรจุถุงปรับตัวจากเดิมแล้วในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาประมาณ 20% ถือเป็น การปรับราคาสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี

สำหรับราคาข้าวสารบรรจุถุงนี้ถือว่ามี การปรับราคาต่ำกว่าราคาข้าวที่ขายตามร้านยี่ปั่ว ชาป๊ว หรือร้านที่ตักข้าวซังกิโลขายทั่วไป ที่เมื่อราคาข้าวจากโรงสีปรับตัวสูงชัน เมื่อซื้อมาขายก็สามารถปรับราคาขึ้นได้เลย ขณะที่ผู้ประกอบการข้าวถุงต้องผูกสัญญาไว้กับห้างโมเดิร์นเทรดต้องแจ้งทางห้างฯ ล่วงหน้า 10-15 วันจึงจะปรับราคาได้เวลานี้มีหลายแบรนด์ที่แจ้งทางห้างฯ เพื่อขอปรับราคาแล้ว

“ราคาข้าวถุงช่วงนี้ปรับขึ้นค่อนข้างแรง โดยเฉพาะข้าวขาวที่ปรับขึ้นแล้วประมาณ 20% จากผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรมีน้อยลง จากผลกระทบภัยแล้งโรงสีแย่งซื้อ อย่างไรก็ตามข้าวเพื่อบริโภคของไทยไม่ขาด

ตลาด ลำสุตต็อกข้าวสารรวมกันของทุกฝ่าย ทั้งโรงสี ข้าวถุง ผู้ส่งออก และอื่น ๆ คาดจะมีประมาณ 5 ล้านตัน ข้อมูลการบริโภคข้าวของคนไทยกว่า 60 ล้านคน (ไม่รวมทารกแรกเกิด) ณ ปัจจุบันมีการบริโภคข้าว 83-84 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือเฉลี่ย 230 กรัมต่อคนต่อวัน คิดเป็นปริมาณรวม 4 แสนตันต่อเดือน ซึ่ง 5 ล้านตัน ถ้าไม่มีข้าวใหม่มาเติมก็สามารถใช้บริโภคได้อีกเป็นปี”

อย่างไรก็ดีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้จะมีข้าวนาปรังเก็บเกี่ยวรอบสองออกสู่ตลาด คาดจะทำให้ราคาข้าวถุงอ่อนตัวลง จากนี้ไปราคาข้าวถุงคงปรับขึ้นอีกไม่มาก ขอให้เห็นใจผู้ประกอบการด้วยเพราะเป็นการปรับขึ้นตามกลไกตลาด ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มีการปรับเพราะตลาดมีการแข่งขันสูง และการที่ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นทุกฝ่ายควรที่จะยินดีกับขานา

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### ข้าวฟ่างรอบ 7 ปี ขานาเฮรับตันละหมื่น

โลกวิกฤติขาดแคลนอาหาร ต้นราคาข้าวปรับตัวสูงสุดรอบ 7 ปี ทั้งข้าวเปลือก ข้าวสารในประเทศ ข้าวส่งออก ขานายิ้มไม่หุบรับตันละหมื่น ซ้ำข้อเท็จจริงมีถึง 14 ล้านครัวเรือนรอรับเยียวยาจากภาครัฐจากผลกระทบโควิด

จากราคาสินค้าอาหารของโลกโดยเฉพาะราคาข้าวที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี จากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ เช่น อินเดีย ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ทำให้เกิดภาวะชะงักงันด้านการขนส่ง การกระจายสินค้า และการขาดแคลนแรงงาน ผู้ค้าข้าวของอินเดียจำเป็นต้องระงับการทำสัญญาส่งออกล็อตใหม่ ขณะที่ล็อตที่เซ็นสัญญาซื้อขายไว้แล้ว ก็กำลังเผชิญปัญหาส่งมอบได้ล่าช้า ส่วนกรณีของเวียดนาม รัฐบาลได้ประกาศจำกัดการส่งออกข้าวเพื่อไว้ใช้บริโภคในประเทศ ขณะที่ประเทศไทยผลผลิตข้าวได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้คาดผลผลิตจะลดลงจาก 32 ล้านตันข้าวเปลือกในปีที่ผ่านมา เหลือประมาณ 28 ล้านตันในปีนี้ ลำสุตราคาข้าวขาว 5% ส่งออกของไทย(ราคาเอฟโอบี) ณ ปัจจุบันเฉลี่ยที่ 575-580 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน สูงสุดในรอบ 10 ปี(ข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย)

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมขานา และเกษตรกรไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากหลายปัจจัยข้างต้น เวลานี้ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดความชื้น 25% ขึ้นไป โรงสีรับซื้อที่ 9,000-10,000 บาทต่อตัน ขณะที่ความชื้นไม่เกิน 15% ซื้อที่มากกว่า 10,000 บาทต่อตัน (10,500-10,900 บาท) ถือว่าสูงสุดในรอบ 5-7 ปี ส่งผลราคาข้าวสารที่โรงสีจำหน่ายขยับขึ้นจาก 11-12 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) เป็นระดับ 18 บาทต่อกก. ซึ่งจะส่งผลถึงราคาข้าวสารที่ขายในโมเดิร์นเทรด และร้านค้าข้าวทั่วไปจะขยับขึ้นแน่นอน

“ผู้บริโภคไม่ต้องห่วงว่าข้าวจะขาดแคลนไม่เพียงพอบริโภค เพราะยังมีข้าวรอบนาปรังรอเก็บเกี่ยวอีกเป็นล้านไร่ โดยขานาปลูกทั้งในพื้นที่ชลประทาน พื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำที่ยังพอน้ำ หรือใช้น้ำจากการชุดบ่อบาดาล ซึ่งขานาก็ต้องทำนาเพราะเป็นอาชีพ ที่ไหนมีน้ำก็ต้องทำ ยิ่งได้ราคาดีก็ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ก็ขอให้ทุกฝ่ายยินดีกับขานาด้วย เพราะแต่ก่อนขานาขายข้าวเปลือกได้แค่ 5-6 พันบาทต่อตัน แทบไม่มีกำไร แต่หากขายได้ 8 พันบาทขึ้นไปขานาอยู่ได้”



อย่างไรก็ตามผลจากราคาข้าวเปลือกและข้าวสารขยับสูงขึ้นห้วงคนหาเข้ากินค่าจะแบกรับภาระไม่ไหว เพราะปัจจุบันไม่ใช่เพียงข้าวที่ราคาปรับสูงขึ้น แต่ราคาสินค้า ข้าวของทุกอย่างเวลานี้ก็ขยับสูงขึ้น ยิ่งในสถานโควิด-19 ระบาด คนตกงานจำนวนมากรายได้ลดลง

ส่วนกรณีที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ข้อมูลเบื้องต้นที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 9 ล้านครัวเรือนนั้น ในข้อเท็จจริงในส่วนของชาวนามีมากกว่า 14 ล้านครัวเรือน ในส่วนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ทำนาเช่า ส่วนผู้ที่ขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของนาที่ได้รับประโยชน์ ดังนั้นขอให้รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือให้ครอบคลุม โดยขอให้เกษตรกรตำบล เกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูล และรับขึ้นทะเบียนให้ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อให้ชาวนาตัวจริงที่ทำนาเช่าได้รับอานิสงส์ด้วย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### “จूरินทร์” เผยข้าวเปลือกเจ้าพุ่งแตะตันละ 1 หมื่น สั่งจับตาข้าวถุง-ข้าวส่งออกรับมือโควิด-19

จूरินทร์เผยราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังรัฐบาลขยายมาตรการเสริมเก็บข้าวในสต็อก ตลาดต่างประเทศมีความต้องการเพิ่ม ต้นราคาข้าวเปลือกเจ้าทะลุตันละ 1 หมื่นบาท พร้อมสั่งจับตาข้าวสารถุง การส่งออกใกล้ชิด บริหารสถานการณ์ให้สมดุลที่สุดช่วงรับมือโควิด-19

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับตัวสูงเป็นลำดับ เพราะได้รับผลดีจากมาตรการส่งเสริมให้ชาวนาเก็บสต็อกข้าวไว้โดยได้รับเงินชดเชย และตลาดต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น เช่น ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาทางการที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสำหรับข้าวนาปรังขึ้นมามีอยู่ที่ราคา 9,200-10,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ อยู่ที่ 14,000-15,300 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี อยู่ที่ราคา 10,000-10,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวอยู่ที่ราคา 15,600-17,500 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เฝ้าติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่ดีที่สุด และขณะเดียวกันให้ติดตามราคาข้าวสารถุงสำหรับบริโภคและตัวเลขการส่งออกข้าวควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้สถานการณ์ข้าวของประเทศในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับภัยโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ เกิดความสมดุลที่สุด

นายจूरินทร์กล่าวว่า หากราคาข้าวชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ำลงมา นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกียังคงอยู่ และสามารถช่วยชดเชยเงินส่วนต่างของรายได้ให้กับชาวนาต่อได้ โดยการโอนจ่ายเงินส่วนต่างของงวดที่ 22 คือวันที่ 8 เม.ย.2563 วงเงินประมาณ 8.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในภาคใต้ ภาคอื่นสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตันละ 14,200บาท ราคาสูงกว่าราคาเป้าหมาย ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,638 บาท ชดเชยส่วนต่างตันละ 361.84 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตันละ 10,903 บาท ชดเชยส่วนต่างตันละ 96.54 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 16,833 บาท ราคาสูงกว่าราคาเป้าหมาย

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รัฐบาลดูแลเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 4.31 ล้านราย วงเงิน 20,940.84 ล้านบาท ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงไปแล้ว 22 งวด โอนเงินแล้ว 19,368 ล้านบาท คิดเป็น 92.4% ของงบประมาณทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกของชาวนา จากเดิมสิ้นสุดเดือนก.พ. เป็นสิ้นสุดเดือนเม.ย. และสิ้นสุดเดือนก.ค.2563 สำหรับข้าว

ในภาคใต้ โดยเพิ่มยอดการชดเชยการชะลอขายข้าวจาก 1 ล้านตัน เป็น 1.5 ล้านตัน โดยชดเชยให้เกษตรกรที่เก็บสต็อกข้าว ต้นละ 1,500 บาท ส่วนสถาบันการเกษตรหรือสหกรณ์ จะชดเชยให้ต้นละ 1,000 บาท และชดเชยให้เกษตรกรที่เก็บข้าวไว้กับสหกรณ์ต้นละ 500 บาท และเพิ่มวงเงินจากเดิม 10,000 ล้านบาทเป็น 15,000 ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### “พาณิชย์”งดจ่ายชดเชยข้าว หลังราคาพุ่งเกินเพดาน เฉพาะเปลือกเจ้าทำนิวไฮทะลุ 1 หมื่น

“พาณิชย์”มีมติไม่จ่ายชดเชยส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ข้าวให้กับเกษตรกรสำหรับงวดที่ 23 หลังราคาตลาดพุ่งเกินราคาประกันรายได้ทุกชนิด และเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มโครงการ 15 ต.ค.62 เผยข้าวเปลือกเจ้าราคาทะลุต้นละ 1 หมื่นบาทแล้ว หลังความต้องการพุ่งทั้งจากการบริโภคในประเทศและต้องการส่งออก “จรินทร์”สั่งบริหารให้สมดุลท่ามกลางไวรัสโควิด-19 ระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติไม่จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 23 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย.2563 เพราะราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นเกินไปกว่าราคาประกันรายได้ทุกชนิด ทำให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายส่วนต่างในงวดนี้

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการคำนวณราคาอ้างอิง เพราะสิ้นสุดฤดูกาลไปแล้ว แต่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาอ้างอิงอยู่ที่ต้นละ 14,935.33 บาท ข้าวเปลือกเจ้าต้นละ 10,181.71 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,392.65 บาท และข้าวเปลือกเหนียวต้นละ 17,097.69 บาท ซึ่งทุกชนิดราคาสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันรายได้เอาไว้

“ถือเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เริ่มคิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2562 เป็นต้นมา โดยข้าวที่มีการจ่ายชดเชยมาโดยตลอด ก็คือ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี จ่ายมาจนถึงงวดที่ 22 แต่พองวดที่ 23 ไม่มีการจ่ายแล้ว เพราะราคาข้าวปรับตัวขึ้นเร็วมาก โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า ที่เพิ่มขึ้นเกินต้นละ 1 หมื่นบาท ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งที่ราคาข้าวขึ้นมาถึงขนาดนี้”

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น มาจากความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น ทั้งจากการบริโภคในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ประชาชนต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาจากความต้องการข้าวเพื่อส่งออก หลังจากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญ เช่น เวียดนาม ได้ห้ามส่งออกข้าว อินเดียระงับคำสั่งซื้อใหม่ ทำให้คำสั่งซื้อข้าววิ่งมายังไทยมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ผู้ส่งออกเร่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้มีการติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาดี และให้ติดตามสถานการณ์ข้าวสารบรรจุถุงสำหรับการบริโภคให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และดูแลด้านการส่งออกข้าวควบคู่ไปด้วย โดยให้บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลที่สุด ทั้งการบริโภคและการส่งออกท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือก

เจ้า 10,000 บาท คริวเรือนละ 30 ต้น ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท คริวเรือนละ 25 ต้น และ ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท คริวเรือนละ 16 ต้น แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่ เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด โดยผลการ จ่ายเงินส่วนต่างที่ผ่านมา รวม 23 งวด ได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ไปแล้วประมาณ 19,368 ล้านบาท คิดเป็น 92.4% ของวงเงินประกันรายได้ทั้งหมด 20,940.84 ล้านบาท

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## “มณัญญา” จ่อขงนายกฯ ไฟเขียววงกลาง 1.7 พันล. ดึงสหกรณ์ทำแก้มลิงเก็บข้าวเปลือก

“มณัญญา” จ่อขงนายกฯ ไฟเขียววงกลาง 1.7 พันล้าน สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ เป็นแก้มลิงชะลอข้าว ตัดวงจรข้าวสารแพง-ข้าวเปลือกถูก ลดผลกระทบเกษตรกรท่ามกลางวิกฤติโควิด-ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าวันที่ 17 เม.ย. นี้จะลง พื้นที่เพื่อไปตรวจเยี่ยมทำความเข้าใจกับสหกรณ์การเกษตร เกษตรพิสัย จ.ร้อยเอ็ด และสหกรณ์ต่างๆในภาคอีสานที่ รวบรวมข้าว และสำรวจสต็อกข้าวมีปริมาณเท่าไร ความเคลื่อนไหวของตลาดข้าว ปริมาณการซื้อข้าว ในปีนี้ปีและ ที่ผ่านมาราคาต่างกันอย่างไร ถ้าเราเก็บสต็อกข้าวไว้ในระบบ จะทำให้ชาวนาได้ราคาที่เหมาะสมจะได้รับ ไม่ใช่ข้าวไป อยู่ในมือพ่อค้า ราคาข้าวขึ้น กลายเป็นข้าวสารแพง ข้าวเปลือกถูก เป็นวัฏจักรเดิมเช่นที่ผ่านมาที่ข้าวเปลือกอยู่กับ ชาวนาประสบปัญหาหาราคาต่ำมาตลอด

“ชาวนาทำนาเสร็จขายข้าวทันทีเพราะมีภาระรออยู่ จึงต้องให้สหกรณ์ เข้ามาเก็บข้าวเข้าสต็อกชะลอข้าว ให้ชาวนาได้ขาย ข้าวเปลือกราคาดี ซึ่งจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ มีครบวงจร มีทั้งโรงสี โรงอบ โกดัง ลาน ตาก เพื่อเป็นแก้มลิงให้กับสินค้าเกษตร โดยสหกรณ์สามารถขายตัวเอง แปรรูปแพ็คเกจขาย ผลกำไรกลับมาสู่ สมาชิก จะไปสร้างความมั่นใจ ให้กับสหกรณ์ต่างๆที่รวบรวมข้าวปีละประมาณ 2 ล้านตันต่อปี เมื่อสหกรณ์มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นแก้มลิงดูดซับข้าวชะลอไว้ให้ชาวนาขายได้ราคายุติธรรม โดยจะเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ให้ความ อนุเคราะห์ กับสหกรณ์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมีความมั่นใจที่จะเข้ามาตั้งราคาสินค้าเกษตร จะของบกลาง 1.7 พันล้านบาท ในการสร้างไซโล ลานตาก โกดัง จะเก็บข้าวได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ เกษตรกรท่ามกลางภาวะวิกฤติโรคโควิด-19 ซ้ำเติมจากประสบภัยแล้งมาต่อเนื่อง” น.ส.มณัญญา กล่าว

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่ากรมฯ เห็นว่าสถานการณ์ข้าวไทย ขณะนี้ ต่างประเทศมีความต้องการข้าวเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งสหกรณ์ต่างๆได้ทำแปรรูปข้าวบริโภคในประเทศ และ สต็อกข้าวของสหกรณ์ ปริมาณข้าวเปลือก มีปริมาณเพียงพอหรือไม่ ที่ประเทศไทยจะเป็นแหล่งสำรองข้าว

“โรงสี 60-70 โรง ของสหกรณ์ วันนี้ราคาข้าว สูงขึ้น ผู้ประกอบการต่างวิ่งไปหาซื้อข้าว ที่สหกรณ์ เก็บ สต็อกไว้ ซึ่งกรมฯ จะไปพูดคุยกับสหกรณ์ถึงสถานการณ์ข้าว ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา น่าจะมีความ ต้องการอีกมาก เพราะประเทศเวียดนาม อินเดีย ไม่ส่งออกเลยปีนี้ ส่วนประเทศไทย ยังส่งออกปกติ โดยในส่วนของ สหกรณ์ หากมีมาตรการไปสร้างความเข้มแข็ง สามารถเก็บสต็อกข้าวได้มากขึ้น ชะลอการขายข้าวของชาวนาไว้ได้ จะช่วยดึงราคาข้าวเปลือกดีขึ้นได้จริง” นายพิเชษฐ์ กล่าว

ที่มา สยามรัฐออนไลน์

xx

## เวียดนาม

ราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเนื่องจากรัฐบาลได้ระงับการทำสัญญาขายข้าวไว้ชั่วคราว เพื่อเช็คปริมาณสต็อกข้าวในประเทศและพิจารณาเกี่ยวกับอุปทานข้าวในประเทศ เพื่อให้มีข้าวเพียงพอสำหรับตลาดในประเทศในช่วงที่ยังคงมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยราคาข้าวขาว 5% ที่ประกาศครั้งล่าสุดก่อนมีคำสั่งจากรัฐบาล ราคาอยู่ที่ระดับ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำนักข่าวเวียดนาม (Vietnam News Agency; VNA) รายงานเมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาว่า นายเหงียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เห็นชอบกับแผนการที่จะเริ่มส่งออกข้าวอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้ หลังจากที่รัฐบาลประกาศห้ามการส่งออกเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อรับประกันความมั่นคงของอาหารภายในประเทศ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายนนี้เวียดนามจะส่งออกข้าวประมาณ 400,000 ตัน ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Ministry of Industry and Trade) รวมถึงกระทรวง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคมต่อไป

รายงานข่าวระบุว่า เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 800,000 ตันในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้ ซึ่งลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ก่อนหน้านี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Ministry of Industry and Trade) ได้เสนอให้เริ่มการส่งออกข้าวอีกครั้ง โดยให้เวียดนามกำหนดโควตาการส่งออกข้าวรายเดือน ขณะที่ประเทศยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Vietnam's General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวประมาณ 480,000 ตัน มูลค่าประมาณ 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 30% และมูลค่าส่งออกลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.409 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 653 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 1% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## กัมพูชา

เว็บไซต์ Mekong Oryza รายงานราคาข้าวของกัมพูชาระหว่างวันที่ 13-26 เมษายน 2563 โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม 5% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 915 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 10% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 910 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ข้าวหอม 5% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 905 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ข้าวหอม 10% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ข้าวหอม Sen Kra Ob 5% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 860 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี และข้าวหอม Sen Kra Ob 10% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 855 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ที่มา *Oryza.com*



## ฟิลิปปินส์

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์กำลังเจรจากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเพื่อที่จะนำเข้าข้าวจำนวน 300,000 ตัน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการอนุมัติงบประมาณแล้วประมาณ 8,000 ล้านเปโซ โดยคาดว่าจะมอบหมายให้กรมการค้า (the Department of Trade) และหน่วยงานด้านการค้าต่างประเทศ (Industry's Philippine International Trading Corp.; PITC) เป็นผู้ดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายละเอียดการนำเข้าข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government (G2G)) นั้น ในขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีจำนวนประมาณ 2.17864 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 68 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) ต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 8.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.3755 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.22142 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.48181 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.49194 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 22.1% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 15 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.48868 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.71581 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.69584 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 32.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 22 วัน) แต่ลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.84115 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.98102 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.03364 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 45.0% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 31 วัน) และลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.04567 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2020/21 (กรกฎาคม 2020-มิถุนายน 2021) คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 17.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 18.095 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนได้หันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เนื่องจากราคาข้าวเปลือกในประเทศลดต่ำลงหลังจากที่รัฐบาลใช้นโยบายเปิดเสรีนำเข้าข้าวเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมามาซึ่งส่งผลให้มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศจำนวนมาก

ทั้งนี้ พื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีการตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 27.8125 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 29.06 ล้านไร่ในปี 2019/20

สำหรับการบริโภคข้าว ในปีการตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 14.5 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากจำนวน 14.4 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาข้าวสารในประเทศลดต่ำลงทำให้ประชาชนสามารถซื้อข้าวได้มากขึ้น

ทางด้านการนำเข้าข้าวในปีการตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 3.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.6 ล้านตัน ในปี 2019/20 อย่างไรก็ตาม สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics

Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงปี 2017-2019 มีการนำเข้าข้าวจำนวน 888,086 ตัน 1,768,696 ตัน และ 2,759,747 ตัน ตามลำดับ โดยในปี 2017 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนาม 499,375 ตัน ไทย 281,574 ตัน ปากีสถาน 81,679 ตัน อินเดีย 10,813 ตัน เมียนมา 10,043 ตัน และจีน 4,352 ตัน ในปี 2018 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนาม 675,557 ตัน ไทย 842,959 ตัน ปากีสถาน 56,222 ตัน อินเดีย 73,430 ตัน เมียนมา 62,380 ตัน จีน 58,126 ตัน และกัมพูชา 13 ตัน และในปี 2019 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนาม 2,017,766 ตัน ไทย 349,497 ตัน ปากีสถาน 148,156 ตัน อินเดีย 13,348 ตัน เมียนมา 217,490 ตัน จีน 12,678 ตัน

ทางด้านสต็อกข้าวสิ้นปีในปีการตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 3.12 ล้านตัน เท่ากับปีก่อนหน้า  
ที่มา *Oryza.com*

### **มาเลเซีย**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2020/21 (มกราคม-ธันวาคม 2020) คาดว่า มาเลเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 1.825 ล้านตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 4.375 ล้านไร่ เท่ากับปีก่อนหน้า โดยรัฐบาลมีมาตรการที่จะกระตุ้นให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากขึ้นโดยการให้การอุดหนุน และให้ค่าแรงจูงใจในการเพาะปลูก ขณะเดียวกันรัฐบาลได้กำหนดราคารับประกันขั้นต่ำ (minimum guaranteed price) ไว้ที่ 1,200 ริงกิตต่อตัน หรือประมาณ 300 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน นอกจากนี้ยังให้การอุดหนุนด้านปุ๋ยจำนวน 340 กิโลกรัมต่อ 1 เฮ็คตาร์ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการไถเตรียมดินตามฤดูกาลด้วย

ทางการบริโคนที่นั้น ในปี การตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 2.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 2.87 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า ขณะที่การนำเข้าคาดว่าจะมีประมาณ 1.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.1 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า เนื่องจากมีความต้องการบริโภคข้าวมากขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

### **อินโดนีเซีย**

หน่วยงาน Bulog (The State Logistics Agency) กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการนำเข้าข้าว น้ำตาลและสินค้าจำเป็นอื่นๆ หลังจากที่ประเทศผู้ผลิตมีมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น Bulog จึงหันมาใช้วิธีเพิ่มการจัดหาสินค้าภายในประเทศแทนการนำเข้า โดยในส่วนของข้าวจะจัดหาจากเกษตรกรในประเทศ เพื่อเพิ่มสต็อกข้าว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรรายงานว่า อินโดนีเซียมีสต็อกข้าวประมาณ 8.3 ล้านตัน ซึ่งยังคงมีปริมาณมากกว่าความต้องการบริโภคไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่ Bulog มีแผนที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรประมาณ 950,000 ตัน ในปีนี้

ที่มา *Oryza.com*

### **อินเดีย**

นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดียเปิดเผยว่า การใช้มาตรการปิดพื้นที่ทั่วประเทศอินเดียจะขยายเวลาดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 จากเดิมกำหนดสิ้นสุดเที่ยงคืนของวันที่ 14 เมษายน เพื่อ

หยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังพื้นที่ใหม่ ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในอินเดียอยู่ที่ 10,363 ราย และเสียชีวิต 339 ราย

ราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 หลังจากที่รัฐบาลอินเดียได้ออกคำสั่งปิดประเทศเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ เพื่อระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าต้องหยุดหรือชะลอการส่งมอบสินค้าเนื่องจากห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดได้รับผลกระทบจากการหยุดการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบลอจิสติกส์ โดยในช่วงก่อนที่รัฐบาลจะออกมาตรการดังกล่าว ภาวะราคาข้าวได้ปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน นับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 361-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 123 แห่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 80.31 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 63% เมื่อเทียบกับจำนวน 49.3 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 84.77 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 47% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 171.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

### **บังคลาเทศ**

กระทรวงการอาหาร (the Food Ministry) รายงานว่ารัฐบาลบังคลาเทศตั้งเป้าที่จะจัดหาข้าวและข้าวเปลือกจำนวน 1.75 ล้านตัน และข้าวสาลี 75,000 ตัน จากฤดูการเก็บเกี่ยว Boro (มกราคม-พฤษภาคม) โดยรัฐบาลได้กำหนดที่จะจัดหาข้าวหนึ่งประมาณ 1 ล้านตัน ที่ราคา 36 ทากาต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 416 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่งประมาณ 150,000 ตัน ที่ราคา 35 ทากาต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 404 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเปลือกประมาณ 600,000 ตัน ที่ราคา 26 ทากาต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 300 เหรียญสหรัฐต่อตัน

โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

ที่มา *Oryza.com*

### **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-4 เมษายน 2563 มีการนำเข้าข้าว 809,592 ตัน ลดลงประมาณ 6.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 863,197 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 151,600 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 58.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 95,852 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 657,992 ตัน ลดลงประมาณ 14.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 767,345 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 32,204 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-4 เมษายน 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 166,711 ตัน ฝรั่งเศส 121,713 ตัน เนเธอร์แลนด์ 100,903 ตัน อิตาลี 60,914 ตัน โปแลนด์ 59,741 ตัน เยอรมนี 49,536 ตัน โปรตุเกส 44,291 ตัน สเปน 46,693 ตัน เบลเยียม 35,445 ตัน

บัลแกเรีย 30,201 ตัน สาธารณรัฐเชค 24,181 ตัน สวีเดน 19,311 ตัน ลิทัวเนีย 12,039 ตัน สโลวาเกีย 7,380 ตัน โรมาเนีย 5,345 ตัน เดนมาร์ค 5,635 ตัน ฮังการี 5,195 ตัน ออสเตรีย 4,194 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-6 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 106,269 ตัน เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 53,628 ตัน ลดลง 31.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 31,687 ตัน ลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 30,267 ตัน ลดลง 48.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 24,092 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 107,617 ตัน เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 99,077 ตัน ลดลง 26.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 77,675 ตัน ลดลง 26.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 53,197 ตัน ลดลง 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 51,427 ตัน ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 186,270 ตัน เพิ่มขึ้น 33.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 26,218 ตัน เพิ่มขึ้น 48.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 15,073 ตัน เพิ่มขึ้น 42.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 13,626 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากรัสเซียจำนวน 12,051 ตัน เพิ่มขึ้น 116.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-6 เมษายน 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 103,091 ตัน เนเธอร์แลนด์ 60,313 ตัน โปรตุเกส 39,311 ตัน เบลเยียม 33,478 ตัน ฝรั่งเศส 27,932 ตัน อิตาลี 24,253 ตัน สเปน 20,429 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 95,429 ตัน เยอรมนี 57,216 ตัน เนเธอร์แลนด์ 51,431 ตัน สหราชอาณาจักร 55,683 ตัน อิตาลี 31,028 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 143,335 ตัน สหราชอาณาจักร 55,590 ตัน ฝรั่งเศส 25,576 ตัน เนเธอร์แลนด์ 23,434 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-4 เมษายน 2563 มีการส่งออก 141,490 ตัน ลดลง 8.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 154,340 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 113,930 ตัน ลดลงประมาณ 12.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 130,529 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 27,560 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,810 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,662 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-4 เมษายน 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 75,161 ตัน โปรตุเกส 25,682 ตัน สเปน 16,498 ตัน โรมาเนีย 5,220 ตัน บัลแกเรีย 5,308 ตัน เบลเยียม 4,867 ตัน กรีซ 2,064 ตัน โปแลนด์ 1,712 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 843 ตัน เยอรมนี 810 ตัน สโลวาเกีย 677 ตัน เนเธอร์แลนด์ 462 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*



## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปีการตลาด 2562/63 (2019/20) (ปีปฏิทิน 2563) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 496.08 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 499.07 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (2018/19) (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น จีน อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ กัมพูชา รวมทั้งประเทศไทยจะมีผลผลิตลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าในปี 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 146.73 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 148.49 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 ประเทศอินโดนีเซียคาดว่าจะมีผลผลิต 36.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 36.7 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศเมียนมาคาดว่าผลผลิตในปี 2562/63 (ปี 2563) จะลดลงเหลือ 12.70 ล้านตัน ลดลง 3.79% เมื่อเทียบกับ 13.2 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าผลผลิตจะลดลงเหลือ 11.4 ล้านตัน ลดลง 2.83% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประเทศญี่ปุ่นคาดว่าผลผลิตจะลดลงเหลือ 7.61 ล้านตัน ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประเทศสหรัฐฯคาดว่าผลผลิตจะลดลงเหลือ 5.86 ล้านตัน ลดลง 17.49% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประเทศกัมพูชาคาดว่าผลผลิตจะลดลงเหลือ 5.2 ล้านตัน ลดลง 9.44% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประเทศเกาหลีใต้คาดว่าผลผลิตจะลดลงเหลือ 3.74 ล้านตัน ลดลง 3.21% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีผลผลิต 18.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 11.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.34 ล้านตันในปี 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562)

สำหรับประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2562/63 (ปี 2563) นั้น เช่น ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิตข้าว 118 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับ 116.48 ล้านตัน ในปี 2561/62 (ปี 2562) บังคลาเทศคาดว่าจะมีผลผลิต 35.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.70% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เวียดนาม 27.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.09% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปากีสถาน 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.74% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไนจีเรีย 4.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อียิปต์ 4.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 53.57% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่บราซิลคาดว่าจะมี 7.14 ล้านตัน เท่ากับปีก่อนหน้า

ด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 490.19 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 485.89 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวในหลายประเทศในแถบแอฟริกาและเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) ประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.93 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 102.3 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.8 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.8 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 21.5 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 14.4 ล้านตันข้าวสาร เมียนมา 10.45 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 8.3 ล้านตัน บราซิล 7.45 ล้านตัน ไนจีเรีย 6.5 ล้านตัน เกาหลีใต้ 4.1 ล้านตัน อียิปต์ 4.35 ล้านตัน กัมพูชา 4.3 ล้านตัน และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2562/63 (ปี 2563) คาดว่าจะอยู่ที่ 181.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 175.71 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2561/62 (2562) เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของประเทศจีนจะยังคงมีปริมาณมากคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65% ของสต็อกทั้งหมดของโลก แม้ว่ารัฐบาลจีนจะระบายข้าวเก่าจากสต็อกของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศก็ตาม ขณะที่สต็อกของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการปรับราคาซื้อขายข้าวเปลือกขั้นต่ำ (MSP) เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 118.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 35 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 3.12 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.06 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.97 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.51 ล้านตัน และสหรัฐฯ 0.94 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะต่อกปลายปี 2562/63 (ปี 2563) จะมีประมาณ 3.79 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 16.53% จากคาดการณ์ในปี 2561/62 (ปี 2562) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 4.54 ล้านตันข้าวสาร เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของไทยจะลดลงจึงทำให้มีสต็อกคงเหลือลดลงด้วย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปีการตลาด 2562/63 (ปี ปฏิทิน 2563) จะมีปริมาณ 42.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 1.65% เมื่อเทียบกับปีการตลาด 2561/62 (ปี ปฏิทิน 2562) ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 43.51 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญมี แนวโน้มที่จะส่งออกลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้หลายประเทศต้อง ใช้มาตรการปิดประเทศและมีการควบคุมการส่งออกเพื่อความมั่นคงด้านอาหารภายในประเทศ โดยในส่วนของ ตลาดนำเข้านั้นคาดว่าในปี 2563 ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.5 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13.79% เมื่อ เทียบกับจำนวน 2.9 ล้านตัน ในปี 2562 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 2.3 ล้านตัน ลดลง 11.54% เมื่อเทียบกับ 2.6 ล้านตัน ในปี 2562 ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.2 ล้านตัน ลดลง 33.33% เมื่อเทียบกับ 1.8 ล้านตัน ในปี ก่อนหน้า ไ오วอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.35 ล้านตัน ลดลง 3.57% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะ นำเข้า 1.1 ล้านตัน ลดลง 22.81% เมื่อเทียบกับ 1.43 ล้านตัน ในปี 2562 อิรักคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน ลดลง 5.74% เมื่อเทียบกับ 1.22 ล้านตันในปี 2562 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน ลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับปี 2562 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 1.03 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.49% เมื่อเทียบกับ 0.98 ล้านตันในปี 2562 อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 66.67% เมื่อเทียบกับ 0.6 ล้านตันในปี 2562 มาเลเซียคาดว่าจะ นำเข้า 1.0 ล้านตัน เท่ากับในปี 2562 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.52% เมื่อเทียบกับ 0.97 ล้านตันในปี 2562 เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับ 1 ล้านตันในปี 2562 กาน่า คาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.94% เมื่อเทียบกับ 0.85 ล้านตันในปี 2562 บราซิลคาดว่าจะนำเข้า 0.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23.01% เมื่อเทียบกับปี 2562 เนปาลคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33.33% เมื่อเทียบกับ 0.6 ล้านตัน ในปี 2562 เม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.53% เมื่อเทียบกับ 0.73 ล้านตัน ในปี 2562 ญี่ปุ่นคาดว่าจะนำเข้า 0.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.03% เมื่อเทียบกับปี 2562 แคมeroonคาดว่าจะนำเข้า 0.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.33% เมื่อเทียบกับปี 2562 โมซัมบิกคาดว่าจะนำเข้า 0.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.84% เมื่อเทียบกับปี 2562 เคนยาคาดว่าจะนำเข้า 0.63 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 เบนินคาดว่าจะนำเข้า 0.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.09% เมื่อเทียบกับปี 2562

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลง 0.82% เมื่อเทียบกับ 7.56 ล้านตัน ที่ส่งออกได้ในปี 2562 ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2563 จะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.25% จาก 9.79 ล้านตัน ในปี 2562 ขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.3 ล้านตัน ลดลง 4.27% เมื่อ เทียบกับปี 2562 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.4 ล้านตัน ลดลง 4.35% เมื่อเทียบกับปี 2562 จีนคาดว่าจะ ส่งออกได้ถึง 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 25.0% จากปี 2562 ที่คาดว่าจะส่งออก 2.72 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะ ส่งออก 3.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.87% จากปี 2562 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 2.0 ล้านตัน ลดลง 18.52% เมื่อเทียบ กับปี 2562 กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน ลดลง 33.33% เมื่อเทียบกับปี 2562 อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้

0.8 ล้านตัน ลดลง 1.96% เมื่อเทียบกับปี 2562 ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.6 ล้านตัน ลดลง 12.92% เมื่อเทียบกับปี 2562 ภายอานาคาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.82% เมื่อเทียบกับปี 2562 บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน ลดลง 47.37% เมื่อเทียบกับปี 2562 และอาร์เจนติน่าจะส่งออก 0.33 ล้านตัน ลดลง 14.95% เมื่อเทียบกับปี 2562

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, April 2020)

